

ต.ล.ต.ต.ต.ต.
เลขที่ 581
วันที่ 30, 9, 2, 66
ต.



ที่ ลบ ๗๖๗๐๑/๕๑๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจรัญราย
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๔

กษมทว๖๗/๗๗๐๗๗

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ

- ๒๖๐๗๗๗

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก

อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก ที่ พช ๗๖๒๐๑/๘๓๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

(นางอภิสร่า ปวงแก้ว)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง ๗

จำนวน ๑ ฉบับ
หัวหน้าสำนักปลัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก ได้พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการในสังกัด ราย นางวราพร ทองสุก ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจรัญราย เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รายละเอียดตามที่แจ้งให้ทราบ แล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจรัญราย จึงขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่งฯ และขอเชิญคณะกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและประเมินการปรับปรุงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เป็นระดับชำนาญการพิเศษ ใน วันพุธ ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจรัญราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลจรัญราย

สำนักปลัด

โทร./โทรสาร ๐ ๓๖๗๘ ๑๑๑๑



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย

ที่ ๘๗/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชำนาญการพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง ตามข้อ ๑๘.๓ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลพิจารณาและมีมติต่อไป และการดำเนินการประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับเจตนารมณ์ จึงอาศัยอำนาจตามความนัย มาตรา ๑๕ และ ๒๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลและประเมินการปรับปรุงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชำนาญการพิเศษ ดังนี้

๑. นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน์	ปลัด อบต.จัวราย	ประธานกรรมการ
๒. นางวราพร ทองสุก	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ อบต.ดงมูลเหล็ก	กรรมการ
๓. นายสุพจน์ กาญจนรัชต์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ อบต.วังโบสถ์	กรรมการ
๔. นางศิริมา สารสิงห์หา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ อบต.ท่าพล	กรรมการ
๕. นางภัศรา อ่อนเงิน	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.จัวราย	กรรมการ
๖. นายกิตติพันธ์ จำปาย้อย	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ อบต.ทะเลชุบศร	เลขานุการ

โดยทำหน้าที่ประเมินคุณลักษณะของบุคคล และลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความยุ่งยากของงาน ความรู้และความสามารถที่ต้องการในการปฏิบัติงานของตำแหน่งนั้น เปลี่ยนไปจากเดิมในสาระสำคัญมากถึงขนาดที่จะต้องปรับปรุงระดับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด โดยแบบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลกำหนด

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย